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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 

วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
............................................................... 

ผู้เข้าประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
หมาย
เหตุ 

1 นายสงค์ พรรณมาตย ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศลิา สงค์ พรรณมาตย์  
2 นายเดช บุญกรรม รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เดช บุญกรรม  
3 นายณรงค์ สวัสด ี เลขานุการสภาเทศบาลตำบลท่าศลิา ณรงค์  สวัสดี  
4 นางสาวทิพย์ภาพร ศรีทารักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศลิา เขต 1 ทิพย์ภาพร ศรีทารักษ์  
5 นางโยธา กุลาศาสตร ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศลิา เขต 1 โยธา กุลาศาสตร์  
6 นายแสง บัวฮมบลุา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศลิา เขต 1 แสง บัวฮมบุลา  
7 นายเกียรติชัย เอกวงษา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศลิา เขต 1 เกียรติชัย เอกวงษา  
8 นายทวีศักดิ์ โพธิจักร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศลิา เขต 1 ทวีศักดิ์ โพธิจักร์  
9 นายกะสินธุ์ สีดามาตย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศลิา เขต 2 กะสินธุ์ สีดามาตย์  
10 นางอุดมลักษณ์ จตุเทน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศลิา เขต 2 อุดมลักษณ์ จตุเทน  
11 นายประสาท สมหวัง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศลิา เขต 2 ประสาท สมหวัง  
12 นายสนอง โคตรบญุเรือง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศลิา เขต 2 สนอง โคตรบญุเรือง  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
หมาย
เหตุ 

1 นายไสว ทะจรสมบตัิ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศลิา ไสว ทะจรสมบัต ิ  
2 นายสุรจิต สัตถาผล รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศลิา สุรจิต สัตถาผล  
3 นายมานะ มณีโชติ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศลิา มานะ มณโีชติ  
4 นางสาวกุลธดิา หอมไสย เลขานุการนายกเทศมนตรฯี กุลธิดา หอมไสย  
5 นายธวชัชัย เลิศสงคราม ที่ปรึกษานายกฯ ธวัชชัย เลิศสงคราม  
6 สิบตำรวจโทดาเรศ ประจันนวล ปลัดเทศบาลตำบลท่าศิลา ดาเรศ ประจันนวล  
7 นายสถาพร แก้วคำ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าศิลา สถาพร แก้วคำ  
8 นายธานินทร์ ยศรักษา ผู้อำนวยการกองช่าง ธานินทร์ ยศรักษา  
9 นางกัญยานันท ์โสมศรีแพง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กัญยานันท ์โสมศรีแพง  
10 นางสาวพิชชาภรณ์  โชคจารศรีเพ็ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง พิชชาภรณ์ โชคจารศรีเพ็ง  
11 นายภัคภาคิน วงศ์อนุ นักวิชาการศึกษา ภัคภาคิน วงศ์อนุ  
12 นายฐนิสพงษ์ ศรีเพชร นิติกร ฐนิสพงษ์ ศรีเพชร  
13 นางพิมพ์พร ลับภ ู หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พิมพ์พร ลับภู  
14 นางวรรณวิษา อาจโยธา เจ้าพนักงานธุรการ วรรณวิษา อาจโยธา  
15 นางสาวลินดา มิกราช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลินดา มิกราช  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล ำดบัท่ี ชื่อ – สกลุ ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
หมำย
เหต ุ

16 นำยมนตรี จนัทำศร ี นกัทรพัยำกรบคุคล มนตรี จนัทำศร ี  
17 นำงสำววนดิำ โฉมสนัเทียะ เจำ้พนกังำนจดัเก็บรำยได ้ วนิดำ โฉมสนัเทียะ  
18 นำยสมคัร ประชำนนัท ์ นำยชำ่งโยธำ สมคัร ประชำนนัท ์  
19 นำงปรศินำ ประชำนนัท ์ เจำ้หนำ้ที่ตรวจสอบภำยใน ปรศินำ ประชำนนัท ์  

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาทุกท่าน ครบองค์ประชุม 
(นายณรงค์ สวัสดี) เลขานุการสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา  เชิญประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา จุดเทียน
ธูปเพื่อบูชาพระรัตนตรัย และถวายความเคารพพระบรมสาทิตลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายสงค์ พรรณมาตย์  เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯ 
ประธานสภาเทศบาลฯ และผู้ที่เข้าร่วมประชุมสภาฯทุกท่าน วันนี้เป็นวันที่สภาเทศบาลตำบลท่าศิลา ได้ 

นัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาสมัยสามัญสมัยที ่ 3 ครั ้งที ่ 2/2565 
ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบกิจการสภาฯได้ดำเนินการจัดส่ง
เอกสารประกอบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา ให้กับทุกท่านทราบแล้ว
นั้น ในวันนี้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลามาเข้าประชุมครบองค์ประชุม บัดนี้ได้
เวลากระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 
2/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 
ช่วงนี้มีกิจการเข้าพรรษา จะมีธรรมะสัญจร วันที่ 28 สิงหาคม 2565 จะมีการถวาย
ต้นเทียนพรรษา จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทำบุญด้วยกัน 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาสมัยสามัญสมัยที ่ 3 ครั ้งที่1 
ประจำปีงบประมาณ พศ. 2565 เมื ่อวันที ่ 15 สิงหาคม 2565 เรียนเชิญท่าน
เลขานุการสภาฯ 

เลขานุการสภาฯ (นายณรงค์ สว ัสด ี) เร ียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศ ิลาที ่ เคารพ        
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน และคณะผู ้บร ิหารฯ 
ข้าราชการที่เข้าร่วมประชุมฯ กระผม นายณรงค์ สวัสดี เลขานุการสภาเทศบาล
ตำบลท่าศิลา 
 อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่นพ.ศ. 2547 ข้อ 33 กำหนดโดยสรุปว่า รายงานการประชุมสภาทุกคราว
จะต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ได้ทำการตรวจสอบแล้ว
เสนอให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น กระผมขอให้สมาชิกสภาเทศบาล
ทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งที่แล้วให้เรียบร้อยก่อนที่จะรับรองรายงาน
การประชุมครั้งที่แล้ว 
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ประธานสภาเทศบาลฯ (นายสงค์ พรรณมาตย์) สอบถามสมาชิกสภาฯ มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแก้ไข 
รายละเอียดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติเห็นชอบต่อรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตำบลท่าศิลาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565                 
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ที่ประชุมสภาฯมีมติดังนี้ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาสมัยสามัญสมัยที่ 
3 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 

ที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา  
รับรอง 11 เสียง 

   ไม่รับรอง – เสียง 
   งดออกเสียง 1 เสียง 
มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาสมัยวิสามัญ

สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องติดตามรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ที่ประชุม -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
เรื่องที่คณะกรรมการแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาแล้วเสร็จ 
วาระท่ีสอง ขั้นแปรญัตติฯ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา (นายสงค์ พรรณมาตย์)  

รายงานการบันทึกการประชุมการคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการ 
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบล 
ท่าศิลา ในวันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ขอเรียนเชิญประธานสภาคณะกรรมการแปรญัตติฯรายงานการ
ประชุมต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เพ่ือทราบต่อไป 
ประธาน คก.แปรญัตติฯ (นายกะสินธุ์ สีดามาตย์) 
  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
กระผม นายกะสินธุ ์ สีดามาตย์ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลท่าศิลา ขอกล่าวรายงานผลการประชุมการคัดเล ือกประธาน/
เลขานุการคก.แปรญัตติฯร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  2566           ของเทศบาลตำบล
ท่าศิลา ในวันที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ .2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา ดังนี้  

รายงานผลการคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ/เลขานุการคก.แปรญัตติฯและ 

คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ของเทศบาลตำบลท่า
ศิลา  

1. นายกะสินธุ์ สีดามาตย์ ประธานคก.แปรญัตติฯ 
2. นายสนอง โคตรบุญเรือง คณะกรรมการแปรญัตติฯ 
3. นายเกียรติชัย เอกวงษา คณะกรรมการแปรญัตติฯ 
4. นายประสาท สมหวัง  คณะกรรมการแปรญัตติฯ. 
5. นางสาวทิพย์ภาพร ศรีทารักษ์ คณะกรรมการแปรญัตติฯ 
6. นางโยธา กุลาศาสตร์  คณะกรรมการแปรญัตติฯ 
7. นายทวีศักดิ์ โพธิจักร  เลขานุการ คก.แปรญัตติฯ 
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สภาเทศบาลตำบลท่าศิลาได้จัดทำประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เรื่องแต่งตั้ง 
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 6 ประกาศ         
ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เพ่ือทราบ 
ประธาน คก.แปรญัตติฯ (นายกะสินธุ์ สีดามาตย์) 
  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน กระผม นายกะสินธุ์ สีดามาตย์ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขอกล่าวรายงานแถลงผลการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดดังนี้ 
  ตามระเบียบการประชุมของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบัวคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างเทศบัญญัตินั้น ร่างเดิมและตามที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมทั้งบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุได้มี
หรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อความใดบ้าง 

การพิจารณาคำเสนอขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 
ตามท่ีผู้บริหารได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566       

เพื่อขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลตำบลฯ ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ และสภาได้พิจารณาและมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ในวาระท่ีหนึ่ง และกำหนดให้ยื่นเสนคำขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที ่ 16 17 18 สิงหาคม 2565 (ไม่นับรวม
วันหยุดราชการ) เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าศิลา และกำหนดวันประชุมเพ่ือ
พิจารณาคำเสนอขอแปรญัตติฯ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. ระหว่างวันที่ 16 17 18 เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลฯหรือผู้บริหารยื่นคำเสนอขอแปรญัตติฯ          
จำนวน 1 โครงการ    
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา ยื่นเสนอขอแปรญัตติ จำนวน 1 โครงการ  
(1) -โครงการจัดซื้อระบบกรองน้ำประปาอ่างมโนราห์บ้านคำก้าว 

-ด้านเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ 
-งานกิจการประปา 
-งบลงทุน 
-หมวดครุภัณฑ์ 
-ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อระบบกรองน้ำประปาอ่างมโนราห์บ้านคำก้าว         

จำนวน 498,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
เปลี ่ยนแปลงเป็น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำก้าว งบประมาณในการดำเนินงาน     
จำนวน 498,000 บาท 
 

เลขานุการ คก.แปรญัตติฯ(นายทวีศักดิ์ โพธิจักร์)  
เรียนประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณ 2566 ที ่เคารพ และคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ 2566 ทุกท่าน กระผม นายทวีศักดิ์ โพธิจักร เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
 

/อาศัยอำนาจ... 
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อาศัยอำนาจตามความแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
ท้องถิ่น 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ข้อ 110 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการ
และส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาตามข้อ 49 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติแล้วจะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานย่อตาม
วรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนใด หรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติ
ของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปร
ญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติ 
 

ประธาน คก.แปรญัตติฯ (นายกะสินธุ์ สีดามาตย์) ตามที่เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ได้แจ้งข้อ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ให้แก่คณะกรรมการแปรญัตติฯทุกท่านได้ทราบแล้ว และปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯหรือ
นายกเทศมนตรี เสนอคำแปรญัตติฯ 1 โครงการ ดังนั้น กระผมจึงขอให้คณะกรรมการแปรญัตติทุกท่านได้ร่วมกัน
พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ว่ามีความเหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบ 
ข้อบังคับ กฎหมายหรือไม่ หรือคณะกรรมการแปรญัตติฯท่านใดมีอะไรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงบ้างขอเชิญครับ 
 

ที่ประชุม ได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันและเห็นว่าแบบคำขอแปรญัตติฯร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ที่สมาชิกสภาฯหรือท่านนายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลาได้เสนอไม่มีการขอ
สงวนคำแปรญัตติฯ 
 
ร่างเทศบัญญัติ
ง บ ป ร ะ ม า ณ
รายจ่ายประจำปี
ง บ ป ร ะ ม า ณ 
2566 

สมาชิกสภาฯหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นยื่นคำแปรญัตติฯ 

ความเห็นของ
กรรมการแปรญัตติฯ 

มติของคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศฯ 

มติของสภา
ท้องถิ่น 

 ผู้บริหารฯท้องถิ่นขอเสนอแบบ
ขอแปรญัตติฯร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ 2566  

- โครงการจัดซื้อระบบ
กรองน้ำประปาอ่าง
มโนราห์ บ้านคำก้าว 
หมู่ที่ 4  

- เ ป ล ี ่ ย น เ ป ็ น ก า ร
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) บ ้านคำก้าว 
งบประมาณ 498,000 
บาท  

- ตามที่ 
ผ ู ้ บ ร ิ ห า รฯ ได้
เ ส น อ ข อ แ ป ร
ญัตต ิฯร ่างเทศ
บ ั ญ ญ ั ต ิ ฯ ใ ห้
เ ป ล ี ่ ย น จ า ก
โ ค ร ง ก า ร จั ด
จ ั ด ซ ื ้ อ ร ะ บ บ
กรองน้ำประปา
อ ่ า ง ม โ น ร า ห์  
บ้านคำก้าว หมู่ที่ 
4  

มติที่ประชุม เป็นเอก
ฉันท์ให้เปลี ่ยนเป็น
การโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกร ีตเสริม
เหล็ก (คสล.) บ้านคำ
ก ้ า ว  งบป ระมาณ 
498,000 บาท 

- โครงการก ่อสร ้ างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
บ้านคำก้าว งบประมาณ  
498,000 บาท- 
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ประธาน คก.แปรญัตติฯ (นายกะสินธุ ์ สีดามาตย์) เมื ่อไม่มีการขอสงวนคำแปรญัตติฯร่างเทศบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 เป็นอันว่าคณะกรรมการแปรญัตติเห็นด้วยกับแบบเสนอขอ
แปรญัตติฯร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ว่ามีความเหมาะสมถูกต้องตาม
ระเบียบฯ และกฎหมายที่กำหนดไว้ทุกประการ และมีมติให้เปลี่ยนแปลงตามแบบที่เสนอขอแปรญัตติจาก
โครงการจัดซื้อระบบกรองน้ำประปาอ่างมโนราห์บ้านคำก้าว มาเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) บ้านคำก้าว ที่ผู ้บริหารได้เสนอมา ทั้งนี้จะได้นำเสนอต่อประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เพ่ือ
พิจารณาดำเนินการในวาระทีสอง และวาระที่สาม ต่อไป 

คณะกรรมการแปรญัตติจึงได้ร่วมตรวจสอบและพิจารณาการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลท่าศิลาโดยละเอียดเห็นว่าร่างเทศ
บัญญัติฯดังกล่าวที่เสนอมานั้น ได้ตั ้งงบประมาณไว้เหมาะสมกับสถานะการเงินการคลั ง และเป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องแนวนโยบายในแผนพัฒนา และสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน
แล้วร่างงบประมาณดังกล่าวนี้มีความสมบูรณ์และครบถ้วน ดังนั้นจึงไม่ขอแก้ไขเพิ่มเติมแต่ประการใด           
ทั้งนี้คณะกรรมการฯได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอร่างเดิม  และให้รายงานความเห็นต่อประธานสภา
เทศบาลตำบลท่าศิลาทราบ เพ่ือแจ้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาต่อไป 
ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา (นายสงค์ พรรณมาตย์) 
   ขอขอบคุณคณะกรรมการแปรญัตติร ่างฯได้รายงานผลการพิจารณาร่า งเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้ในวาระทีสอง ขั้นแปรญัตติฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ
ท่านใดจะอภิปรายหรือมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ เรียนเชิญครับ 
  ถ้าไม่มีกระผมขอมติที ่ประชุมฯ เห็นชอบกับคำแปรญัตติในวาระที ่สอง ขั ้นแปรญัตติฯ       
ของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หรือไม่      
ถ้าเห็นด้วยยกมือครับ 
ที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา 
  เห็นชอบ ..11.. เสียง 
  ไม่เห็นชอบ ...-... เสียง 
  งดออกเสียง ....1... เสียง 
มติที่ประชุมฯ มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบเปลี่ยนแปลงโครงการระบบกรองน้ำประปาอ่างมโนราห์      
บ้านคำก้าว มาเป็นก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำก้าว และให้คงร่างเดิมของร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลท่าศิลาไว้โดยไม่มีการแก้ไขใด ๆ 
ทั้งสิ้น 
 

ประธานสภาเทศบาลฯ (นายสงค์ พรรณมาตย์) เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา มีมติเห็นชอบใน
วาระทีสอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 52 กำหนดไว้
ว่าการพิจารณาร่างเทศบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการ
อภิปรายถ้ามีเหตุสมควร 
ลำดับต่อไปเป็นวาระท่ีสาม ขั้นลงมติตราเทศบัญญัติฯ 
 
 
 

/วาระทีส่าม... 
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วาระท่ีสาม เรื่องญัตติพจารณาในวาระท่ีสาม 
ลงมติตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ประธานสภาเทศบาลฯ (นายสงค์ พรรณมาตย์) 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ ่น พ.ศ. 2547        
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ข้อ 52 การพิจารณาข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย
เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุม
สภาลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หรือไม ่
ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา (นายสงค์ พรรณมาตย์) ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา        
ในวาระที่สาม ลงมติ ถ้าสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้ยกมือ 
ที่ประชุม เห็นชอบ 12 เสียง 
  ไม่เห็นชอบ – เสียง 
  งดออกเสียง 1 เสียง 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 
 

ปลัดเทศบาลตำบลท่าศิลา (สิบตำรวจโทดาเรศ ประจันนวล) 
  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯ และผู้เข้ารวมประชุมขอนำเรียนต่อสภาฯ หลังจากท่ีสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา
ลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรียบร้อยแล้วเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อเสนอผู้มี
อำนาจอนุมัติ คือผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นผู้อนุมัติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
เทศบาลฯในจังหวัดสกลนคร ฝ่ายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบต่องส่งรายงานต่ออำเภอภายใน 7 วันรวบรวมข้อมูลเทศ
บัญญัติและรายละเอียดประกอบโครงการฯส่งให้นายอำเภอฯ แล้วนายอำเภอลงนามและประกาศใช้           
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ขอนำเรียนต่อสภาฯ 
ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา (นายสงค์ พรรณมาตย์) ขอบคุณท่านปลัดเทศบาลตำบลท่าศิลา ท่ีได้นำเรียน 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  
  5.1) รายงานสถานะการเงินการคลัง ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2565 
ปลัดเทศบาลตำบลท่าศิลา (สิบตำรวจโทดาเรศ ประจันนวล) 
  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯข้าราชการที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมรายงานสถานะการเงินการคลัง ณ 
วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ดังนี้ 

- รายรับจริงตามงบประมาณ 61,202,102.87 บาท 
  - รายจ่ายจริงตามงบประมาณ 54,548,119.45 บาท 
  - คงเหลือตามงบประมาณ 6,654,001.42 บาท 
 

  จากท ี ่ ได ้ตรวจสอบท ี ่ ย ั งดำเน ินการไม ่แล ้ว เสร ็จ  รายละเอ ียดอย ู ่ ก ับกองช ่ าง                        
และมีการปรึกษากับทางผู้อำนวยการกองคลังแล้ว ปกติงบประมาณจะเข้าประมาณปลายเดือนกันยายน 
อาจจะเหรดไปประมาณ 15 ตุลาคม 2565 ส่วนโครงการที่เหลือ จะมีการเรียนผู้รับจ้างเข้ามาทำสัญญา       
และจะดำเนินการให้ครบทุกโครงการ  
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ส่วนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 ได้รับงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจขอไป 
ประมาณ 100 กว่าโครงการ ที่อนุมัติมาแล้วในปีงบประมาณ 2566 จำนวน 16.00 ล้านบาท                  

ในปีงบประมาณ 2566 เทศบาลตำบลท่าศิลาไม่มีถนนเลยนะครับที่ได้ตามเป้าหมายจะเป็น 
ประปาผิวดินขนาดใหญ่ 5,814,000 บาท ขุดลอกห้วยหาด 9,8170,00 บาท เทศบาลตำบลท่าศิลาต้องเคลียร์
พ้ืนที่ให้เรียบร้อยอาจจะได้เข้าไปติดต่อหน่วยงานในพ้ืนที่ อาจจะเป็นหน่วยงานชลประทาน หรือพ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติ เราต้องศึกษารายละเอียดฝากกองช่างไปทำเป็นการบ้าน   
1.โครงการธนาคารน้ำใต้ดินหนองเดื่อ 
2.หนองคึกฤทธิ์เจริญชัย สามารถดำเนินการได้อย่างน้อย ไม่ต่ำกว่า 8.00 เมตร  
   

  5.2) ระเบียบ/กฎหมายการขอใช้ที่ราชพัสดุ  
นิติกร (นายฐนิสพงษ์ ศรีเพชร) 
  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯข้าราชการที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องการขอใช้ที่ราชพัสดุ ด้านหน้าเทศบาล
ตำบลท่าศิลา ที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ตอนนี้กระผมฯส่งเรื่องไปประมาณช่วงเดือนเมษายน 2563 เรื่องอยู่
ที่กรมธนารักษ์ และมีการดำเนินการแล้ว มีการจัดทำแผนที่เรียบร้อยแล้วติดที่โรงเรียนคืนให้ธนารักษ์โดยตรง
ไม่ได้ ต้องให้ผู้อำนวยการโรงเรียนทำเรื่องคืนพื้นที่ ให้เขต แล้วให้เขตทำเรื่องคืนให้กรมธนารักษ์ และกรมธนา
รักษ์จะทำเรื่องส่งต่อ ติดที่เราต้องประสานกับโรงเรียนใหม่อีกครั้ง ขอนำเรียนต่อสภาฯ 
รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา (นายเดช บุญกรรม) 
  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯข้าราชการที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน หนักใจเรื่องห้วยหาดนะครับ กระผมฯพร้อม
กับท่านนายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา ได้เข้าไปขอโครงการ และโครงการห้วยหาดไม่ได้อยู่ในพระราชดำริ      
ติดอยู่ที่กรมป่าไม้อุทยานแห่งชาติทั้งสองเพราะที่จุดนี้เป็นความรับผิดชอบของหลวงปู่วัน  
  ผู้อำนวยการกองช่าง น่าจะชี้แจงได้ ก่อนหน้าได้ของบประมาณเข้าไปประมาณ 30.00     
ล้านบาท แต่ดำเนินการไม่ได้เพราะติดอยู่ที่สำนักราชพระราชวังฯ 
   

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา (นายณรงค์ สวัสดี)  
  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯข้าราชการที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายณรงค์ สวัสดี เลขานุการสภา
เทศบาลตำบลท่าศิลา ก่อนอื่นต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่งบประมาณตลอดผู้บริหารฯที่ได้จัดสรรงบปราะมาณใน
การพัฒนาด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการด้านพื้นฐาน ครุภัณฑ์ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 70.00 ล้านบาท     
แต่ก็ยังมีความหวังในการบริหารฯของปีงบประมาณถัดไป จะทั่วถึงกันทุกชุมชนสุดท้ายต้องชื่นชมท่านสมาชิก
สภาฯทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นท่านสมาชิกสภาฯที่สมัยเดิม และสมัยแรกที่บางท่านกล้าเสนอและอภิปรายแสดง
ความคิดเห็น สอบถามเพราะเราเป็นการถ่วงดุลอำนาจของคณะผู้บริหารฯ ถ้าเรื่องที่สภาฯเห็นว่าไม่สมควรเรา
ก็สามารถท้วงตำหนิได้ ถ้าเรื ่องไหนที่ใช้งบประมาณที่คุ ้มค่าพี่น้องประชาขนได้รับประโยชน์อย่างคุ ้มค่า        
สภาฯก็ไม่ขัดข้อง  
  สำหรับคณะผู้บริหารฯ กระผมเข้าใจว่าท่านมองการไกล แต่การประชุมสภาฯครั้งต่อไปอยาก
ให้มีการถ่ายทอดสด และออกเสียงประชาสัมพันธ์ออกสื่อให้ทราบโดยทั่วถึง  
 

/สมาชิกสภา... 
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สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา (นายกะสินธุ์ สีดามาตย์) 
  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯข้าราชการที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายกะสินธุ์ สีดามาตย์ สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลท่าศิลา เขต 2 เรื่องการสัมปทานรถดูดสิ่งปฏิกูล จริงหรือไม่ เพราะมีการร้องเรียนเข้ามาว่าถา้มี
เหตุจำเป็นต้องใช้รถดูดสิ่งปฏิกูลแบบเร่งด่วน เราสามารถใช้บริการจากเขตอ่ืนได้หรือไม่  
  และเห็นด้วยว่าหากมีการประชุมสภาฯทุกครั้งให้มีการถ่ายทอดเสียงตามสายให้ประชาชนได้
ยินโดยทั่วกัน ยอมรับว่าถ้าทำเช่นนี้น่าจะชัดเจน ฝากถึงคณะผู้บริหารฯว่าจะคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่
เหมาะสมหรือไม ่
รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา (นายสุรจิตร สัตถาผล) 
  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน คณะผู ้บร ิหารฯข้าราชการที ่เข ้าร ่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสุรจิตร สัตถาผล                 
รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา วันนี้ได้ทำหน้าที่แทนท่านนายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา ก่ อนอื่นกระผมเอง
ต้องขอกราบขอบพระคุณสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา ทุกท่าน ที่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ 
เจ้าหน้าที่อ่ืน ที่เก่ียวข้องทุกท่าน ที่เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกันขับเคลื่อนการทำงานไปพร้อมกัน และขอบคุณสภาฯ
ที่เห็นชอบให้ผ่านการพิจารณาร่างเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านไปด้วยดี 
  เรื่องท่ีขอฝากเจ้าหน้าที่งบประมาณ ศึกษาเรื่องการทำงานนอกเวลาราชการ สามารถเบิกจ่าย
ได้หรือไม่  
  สำหรับโครงการบางโครงการที่ยังไม่ได้นำบรรจุเข้าแผนอัตรากำลัง ก็ไม่ต้องน้อยใจเพราะการ
บริหารจัดการยังคงเหลืออีก 2 ปี เราอยู่กันฉันพี่น้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันการบริหารฯต้องอาศัยงบประมาณ  
ในการขับเคลื่อนด้วย 
  เรื่องที่เกี่ยวกับการชี้แนะระเบียบการประชุม ต้องยึดระเบียบฯ คนที่จะชี้ขาดได้ก็คงต้องเป็น
ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา โดยนายสงค์ พรรณมาตย์ ที่รับตำแหน่งอยู่ ณ ตอนนี้  
  ตามที่ท่านเลขานุการสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา ได้เสนอให้มีการถ่ายทอดสดเวลามีประชุม
ผ่านเสียงตามสายเพื่อให้ประชาชนได้รับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา ของแต่ละสมัยการประชุม
กระผมฯต้องขอนำเรียนปรึกษาต่อท่านนายกฯก่อนนะครับว่าจะมีผลดีหรือผลเสียตามมาหรือไม่  
  และขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาทุกท่านที่ได้เข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้ บางโครงการ
ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขบางท่านอาจจะไม่ถูกใจใครหลายคน หลายฝ่าย เพราะแต่ละฝ่ายก็มีเหตุผลของตัวเอง  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา (นายแสง บัวฮมบุลา) 
  สอบถามเกี่ยวกับเกรดเดอร์ ว่าดำเนินงานไปถึงไหนแล้วเพราะถนนสายท่าดินแดง-สีสุก 
เดินทางลำบากมากเลยครับท่าน 
รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา (นายสุรจิตร สัตถาผล) 
  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน คณะผู ้บร ิหารฯข้าราชการที ่ เข ้าร ่วมประชุมทุกท่ าน กระผม นายสุรจิตร สัตถาผล                 
รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา สำหรับเรื่องเกรดเดอร์ต้องรอให้ผ่านช่วงนี้ไปก่อนครับเพราะเป็นช่วงพายุ
กำลังเข้า  
ผู้อำนวยการกองคลัง (นางขวัญฤทัย บัวฤทธิ์) 
  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯข้าราชการที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในประเด็นเรื่องรถดูดสิ่งปฏิกูล มีการเข้ามา
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ขออนุญาตที่ถูกต้อง  จำนวน 1 ราย มีการเก็บค่าธรรมเนียมเป็นรายปีๆ ละ 10,000 บาท เทศบาลตำบล      
ท่าศิลาไม่ได้ว่าต้องมีการขออนุญาตแค่ 1 คันนะคะ ท่านใดที่สามารถจะขอจดทะเบียนได้สามารถเข้ามา        
ขออนุญาตได้ท่ีกองคลัง  
รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา (นายเดช บุญกรรม) 
  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯข้าราชการที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นการ
เบิกจ่ายแบบไหน ฝากถึงเจ้าหน้าที่งบประมาณกำชับดูแลเรื่องนี้ด้วย รู้สึกว่าจะมีการเบิกจ่ายบ่อยเกินไปหรือไม่  
ปลัดเทศบาลตำบลท่าศิลา (สิบตำรวจโทดาเรศ ประจันนวล) 
  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลาผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารฯข้าราชการที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ประเด็นเรื่องการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง 
ยอมรับว่าขาดการควบคุมอยู ่เหมือนกัน ถ้าเป็นงานFR เป็นการร่วมกันระหว่างงานป้องกันฯและงาน
สาธารณสุข ส่วนการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ต่อไปจะให้ผ่านหัวหน้างานที่รับผิดชอบก่อน เพราะส่วนตัวเห็น
ผู้ใต้บังคับบัญชาขอเบิกมา เราก็เซ็นเบิกให้เลย แต่ถือว่าเป็นกระแสตอบรับที่ดีที่มีการท้วงติงมาในเรื่องนี้        
ทุกอย่างต้องมีการประกอบกันหลายอย่าง และขอบคุณที่ตำหนิและชื่นชมมา 
  การขอใบอนุญาตประกอบกิจการทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล กฎหมายที่ให้อำนาจการ
อนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 
  ช่องทางการให้บริการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตามหลักการปฏิบัตินั ้น สถานที่
ประกอบกิจการใดตั้งอยู่ในเขตท้องถิ่นใดให้ยื่นคำขอใบอนุญาตในเขตท้องถิ่นนั้น (ระบุกล่ม/กอง/ฝ่ายที่รับผิ
ชอบในการให้บริการในเขตท้องถิ่นนั้น)  
  หลักเกณฑ์และวิธีการ เงื่อนไขในการยื่นคำขอและในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑ์และวิธีการ ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขน 
สิ่งปฏิกูลโดยทำเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการต้องยื่นอนุญาตต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ โดยยื่นคำขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเอกสาร
ประกอบการขออนุญาตตามข้อกำหนดของท้องถิ่น ณ กลุ่ม งาน ฝ่ายที่รับผิดชอบ (ระบุ) 

2. เงื่อนไขในการยื่นคำขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่น) 
2.1ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 

  3. หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการด้านยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลด้านผู้ขับขี่
และผู้ปฏิบัติงานประจำยานพาหนะขนสิ่งปฏิกูลด้านผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจำยานพาหนะด้านสุขลักษณะ
วิธีการเก็บขนสิ่งปฏิกูลถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และมีวิธีการควบคุมกำกับการขนส่งเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้ง
สิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกำหนดของท้องถิ่น) 
  4. ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตาม
แบบที่ราชการส่วนท้องถิ่นกหนดไว้ในข้อกำหนดของท้องถิ่น 
หมายเหตุ ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
  เพ่ิมเติมเรื่องดูดสิ่งกฏิกูล พรบ.สาธารณสุข เกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ผู้ประกอบการรายใดที่
มีความประสงค์จะเข้ามาทำงานในพ้ืนที่ต้องขออนุญาตจากท้องถิ่น (ขอรับใบอนุญาต) รายจ่ายปีละ 10,000 บาท   
ผู้มีอำนาจในการออกใบอนุญาต ก็คือนายกเทศมนตรีตำบลฯ และมีการขออนุญาตให้ถูกต้องมีชื่อและที่ขอ
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ประกอบการที่ถูกต้องในเขตตำบลท่าศิลา มีอยู่1ราย มีการออกใบเสร็จกำกับให้ผู้ขออนุญาตเพื่อเป็นหลักฐาน 
ส่วนรายได้ก็จัดเก็บเข้าเทศบาลฯ  
  ว่าไปตามจริง ผู้ประกอบการที่ขออนุญาตสามารถแจ้งจับรายที่ไม่ได้ขออนุญาต เข้ามาใน
พ้ืนที่ได้ นี่คือกฎหมายกำหนดไว้  
ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา (นายสงค์ พรรณมาตย์)  

มีผู้เข้าประชุมจะเสนอแนะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่หากไม่มีบัดนี้ได้ดำเนินการประชุมสภา 
เทศบาลตำบลท่าศิลาสมัยสามัญท่ี 3 ครั้งที่2 ครบตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว  
   

  ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าประชุมในวันนี้ ขอปิดการประชุม 
 

ปิดประชุม เวลา 12.20 น.  
 

       
 


